

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ระหว่าง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

กับ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นายสำราญ ค่างสำโรง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการลดปัญหาการทุจริตในองค์กรลง อีกทั้งเป็นการร่วมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน และเป็นรูปธรรม โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้

๑. จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๒. จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากทุกหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ
๓. จะให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้องค์กรเอกชน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการของหน่วยงาน
๔. จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายสำราญ ค่างสำโรง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

(นายรัช โสหน้อย)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีได้ร่วมลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธนาบุตร ทินอ่อน	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ธนาบุตร
๒	นางนงครัก ศรีพิทักษ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	นงครัก
๓	นายบรรลุ ถนอมทรัพย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	บรรลุ
๔	นางนพวรรณ กองชีพ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นพวรรณ
๕	นายกฤษณะ ด้วงสกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	กฤษณะ
๖	นายสมพงษ์ พิมพา	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	สมพงษ์
๗	นายสมพล เรียงผา	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สมพล
๘	ว่าที่ ร.ต.สุทธิพันธ์ ไตรภูวนาท	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สุทธิพันธ์
๙	นายเฉลิมพล จิตรจำนงค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	เฉลิมพล
๑๐	นายไพฑูรย์ นาคเจียม	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ไพฑูรย์
๑๑	นายชาญณรงค์ ชัยปาน	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	ชาญณรงค์ ชัยปาน
๑๒	นายอดุลย์ บุญนารักษ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	อดุลย์
๑๓	นางดาวเรือง นิตินาย	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ดาวเรือง
๑๔	นางเฉลิม ศิริวรรณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	เฉลิม
๑๕	นางสาวสมพร เรือนไทย	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	สมพร
๑๖	นายอุทัย เขาแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อุทัย
๑๗	นายไสว ค้างสำโรง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	ไสว
๑๘	นายจำลอง แสงอินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำลอง แสงอินทร์

